

**THÔNG BÁO**

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2023–2024**  
(Theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017)

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	<b>Điều kiện tuyển sinh</b>	Trẻ từ 6 tuổi trở lên có khai sinh hợp lệ	Được xét HTCT lớp 1, được lên lớp 2	Được xét HTCT lớp 2, được lên lớp 3	Được xét HTCT lớp 3, được lên lớp 4	Được xét HTCT lớp 4, được lên lớp 5
II	<b>Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện</b>	Thực hiện theo TT số 32/2018 của BGDĐT về CTGDPT mới	Thực hiện theo TT số 32/2018 của BGDĐT về CTGDPT mới	Thực hiện theo TT số 32/2018 của BGDĐT về CTGDPT mới	Thực hiện theo TT số 32/2018 của BGDĐT về CTGDPT mới	Thực hiện theo QĐ số 16 của BGDĐT
III	<b>Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh</b>	- Phụ huynh và nhà trường họp ít nhất 3 lần/năm  - Học sinh đi học đều, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, lao động, vui chơi. Không chửi thề, đánh nhau. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dụng cụ học tập và tài sản của nhà trường	- Phụ huynh và nhà trường họp ít nhất 3 lần/năm  - Học sinh đi học đều, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, lao động, vui chơi. Không chửi thề, đánh nhau. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dụng cụ học tập và tài sản của nhà trường	- Phụ huynh và nhà trường họp ít nhất 3 lần/năm  - Học sinh đi học đều, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, lao động, vui chơi. Không chửi thề, đánh nhau. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dụng cụ học tập và tài sản của nhà trường	- Phụ huynh và nhà trường họp ít nhất 3 lần/năm  - Học sinh đi học đều, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, lao động, vui chơi. Không chửi thề, đánh nhau. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dụng cụ học tập và tài sản của nhà trường	- Phụ huynh và nhà trường họp ít nhất 3 lần/năm  - Học sinh đi học đều, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, lao động, vui chơi. Không chửi thề, đánh nhau. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dụng cụ học tập và tài sản của nhà trường

IV

**Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục**

<p>- Làm tốt việc cấp học phẩm và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ sự hỗ trợ của PGD&amp;ĐT.</p> <p>- Tổ chức vận động học sinh tặng SGK đã qua sử dụng và số sách trên cấp để cho học sinh khó khăn mượn.</p> <p>Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK môn Toán, TV</p> <p>- Xét cấp học bổng đối tượng nghèo, học giỏi khi được PGD phân bổ.</p> <p>- Vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ để khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh.</p> <p>- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021.</p>	<p>- Làm tốt việc cấp học phẩm và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ sự hỗ trợ của PGD&amp;ĐT.</p> <p>- Tổ chức vận động học sinh tặng SGK đã qua sử dụng và số sách trên cấp để cho học sinh khó khăn mượn.</p> <p>Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK môn Toán, TV</p> <p>- Xét cấp học bổng đối tượng nghèo, học giỏi khi được PGD phân bổ.</p> <p>- Vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ để khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh.</p> <p>- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021.</p>	<p>- Làm tốt việc cấp học phẩm và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ sự hỗ trợ của PGD&amp;ĐT.</p> <p>- Tổ chức vận động học sinh tặng SGK đã qua sử dụng và số sách trên cấp để cho học sinh khó khăn mượn.</p> <p>Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK môn Toán, TV</p> <p>- Xét cấp học bổng đối tượng nghèo, học giỏi khi được PGD phân bổ.</p> <p>- Vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ để khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh.</p> <p>- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021.</p>	<p>- Làm tốt việc cấp học phẩm và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ sự hỗ trợ của PGD&amp;ĐT.</p> <p>- Tổ chức vận động học sinh tặng SGK đã qua sử dụng và số sách trên cấp để cho học sinh khó khăn mượn.</p> <p>Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK môn Toán, TV</p> <p>- Xét cấp học bổng đối tượng nghèo, học giỏi khi được PGD phân bổ.</p> <p>- Vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ để khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh.</p> <p>- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021.</p>	<p>- Làm tốt việc cấp học phẩm và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ sự hỗ trợ của PGD&amp;ĐT.</p> <p>- Tổ chức vận động học sinh tặng SGK đã qua sử dụng và số sách trên cấp để cho học sinh khó khăn mượn.</p> <p>Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK môn Toán, TV</p> <p>- Xét cấp học bổng đối tượng nghèo, học giỏi khi được PGD phân bổ.</p> <p>- Vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ để khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh.</p> <p>- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021.</p>
---	---	---	---	---

V	<p><b>Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được</b></p>	<p>- Các Năng lực đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Các Phẩm chất đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Đánh giá các môn học Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành: 98% trở lên</p> <p>- Sức khỏe tốt, phối hợp với ngành y tế khám định kỳ và tiêm ngừa một số bệnh cho học sinh.</p>	<p>- Các Năng lực đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Các Phẩm chất đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Đánh giá các môn học Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành: 98% trở lên</p> <p>- Sức khỏe tốt, phối hợp với ngành y tế khám định kỳ và tiêm ngừa một số bệnh cho học sinh.</p>	<p>- Các Năng lực đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Các Phẩm chất đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Đánh giá các môn học Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành: 98% trở lên</p> <p>- Sức khỏe tốt, phối hợp với ngành y tế khám định kỳ và tiêm ngừa một số bệnh cho học sinh.</p>	<p>- Các Năng lực đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Các Phẩm chất đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Đánh giá các môn học Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành: 98% trở lên</p> <p>- Sức khỏe tốt, phối hợp với ngành y tế khám định kỳ và tiêm ngừa một số bệnh cho học sinh.</p>	<p>- Các Năng lực đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Các Phẩm chất đánh giá Đạt trở lên là: 100%</p> <p>- Đánh giá các môn học Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành: 98% trở lên</p> <p>- Sức khỏe tốt, phối hợp với ngành y tế khám định kỳ và tiêm ngừa một số bệnh cho học sinh.</p>
VI	<p><b>Khả năng học tập tiếp tục của học sinh</b></p>	<p>Học sinh được xét lên lớp đảm bảo về phẩm chất và năng lực để học tốt ở lớp 2.</p>	<p>Học sinh được xét lên lớp đảm bảo về phẩm chất và năng lực để học tốt ở lớp 3</p>	<p>Học sinh được xét lên lớp đảm bảo về phẩm chất và năng lực để học tốt ở lớp 4</p>	<p>Học sinh được xét lên lớp đảm bảo về phẩm chất và năng lực để học tốt ở lớp 5</p>	<p>Học sinh được xét lên lớp đảm bảo về phẩm chất và năng lực để học tốt ở lớp 6</p>

Thuận Hưng, ngày 02 tháng 8 năm 2023

**HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Thanh Học